

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát ở nhiều địa phương; cả nước đã có 51/63 tỉnh, thành phố xuất hiện các điểm, ổ dịch, đã xuất hiện nhiều chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng và trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, công sở... rất khó khăn cho việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ bùng phát bệnh. Với phương châm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh: Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, ưu tiên phòng chống dịch, đi đôi với phát triển kinh tế- xã hội. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát. Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân vẫn chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Dự báo trong thời gian tới, xu hướng di chuyển dân cư từ các điểm dịch, vùng dịch (kể cả người nhập cảnh) trở về địa phương, làm cho nguồn lây nhiễm càng trở nên phức tạp.

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 02/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới, nhằm tiếp tục duy trì thành quả công tác phòng chống dịch, tăng cường thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện Công văn số 2500/SVHTTDL-QLDL ngày 05/7/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch; kiểm soát, quản lý và giám sát chặt chẽ khách du lịch từ các tỉnh, thành phố đến và cán bộ, nhân viên từ các tỉnh, thành phố trở về. Tăng cường thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

2. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của cơ sở.

3. Thực hiện thống kê, lưu trữ thông tin, lập danh sách tất cả những khách du lịch và cán bộ, nhân viên ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài ngay trong ngày đầu tiên đến, trở về; đảm bảo tất cả những người đến, trở về từ các tỉnh, thành phố khác phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo.

4. Tổ chức thực hiện việc giám sát, quản lý, cách ly y tế đối với những người đến, trở về tỉnh Thanh Hóa từ các tỉnh, thành phố như sau:

4.1. Khuyến cáo cán bộ, nhân viên không đến các tỉnh, thành phố có dịch; yêu cầu cán bộ, nhân viên không đến các mốc dịch, điểm dịch, vùng dịch đã được Bộ Y tế công bố; trong trường hợp cần thiết nếu đi, phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.

4.2. Tất cả cán bộ, nhân viên đi, đến và trở về từ các điểm dịch, các khu phong tỏa, khu cách ly, giãn cách, mốc dịch tễ phải cách ly tập trung ít nhất 21 ngày và theo dõi y tế tại nhà ít nhất 7 ngày.

4.3. Tất cả cán bộ, nhân viên, khách du lịch đi đến và trở về hoặc đi từ các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên (kể cả không liên quan đến các ổ dịch) phải thực hiện cách ly tại nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày chịu sự giám sát của Tổ giám sát cộng đồng và được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm theo chỉ định của cơ quan y tế. Trường hợp khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố nêu tại mục 4.3 này không có giấy chứng nhận hết thời gian cách ly y tế phòng chống Covid -19 theo quy định thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không được đón tiếp, phục vụ.

5. Tiếp tục thực hiện đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19 trên hệ thống quốc gia theo “Bảng đánh giá an toàn Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” trên đường link <http://safe.tourism.com.vn> và công bố mã QR tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực khách dễ quan sát đảm bảo thuận lợi cho người đến liên hệ quét mã QR để khai báo y tế. Đồng thời, yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên cài đặt ứng dụng Smart Thanh Hoá hoạt động trên các thiết bị di động thông minh giúp nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác từ cơ quan chức năng; cài đặt một trong các ứng dụng VHD, Ncovi, Bluezone để quét mã QR khi đến những nơi công cộng. Trong quá trình đón và phục vụ khách nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ số điện thoại đường dây nóng Thường trực chống dịch của: Sở Y tế tỉnh: 0944.943.115; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0916.803.115 để được hướng dẫn và phối hợp quản lý, theo dõi trong thời gian khách lưu trú tại cơ sở.

Nhận được công văn này yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VHHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**